



ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดภาษาไทยรับชาวต่างชาติ โพลชี้ นศ.ต่างชาติปลื้มบรรยากาศ มฟล.

เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น ซึ่งจำนวนหนึ่งจะเป็นนักศึกษาทุนจากประเทศต่างๆ ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องการให้มฟล.จัดหลักสูตรรองรับนักศึกษาทุนเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ

รองศาสตราจารย์ นริวรรธน์ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2550 มฟล.จะเปิดสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น จำนวนหนึ่งจะเป็นนักศึกษาทุนจากประเทศต่างๆ ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องการให้มฟล.จัดหลักสูตรรองรับนักศึกษาทุนเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากการสำรวจความต้องการของนักศึกษาต่างชาติพบว่าต้องการจะเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะนักศึกษาจีนที่เรียนอยู่ที่มฟล.และที่กำลังจะตัดสินใจมาเรียน เนื่องจากประเทศไทยและจีนมีธุรกิจการค้าการลงทุนร่วมกัน ทั้งธุรกิจจีนที่อยู่ในไทย หรือธุรกิจไทยในประเทศจีน อีกทั้งการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศก็เป็นที่ยอมรับ ทำให้นักศึกษาจีนหลายคนต้องการรู้ภาษาไทย ซึ่งคาดว่าจะในระดับปริญญาตรีจะเปิดรับได้ประมาณ 200 คน ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มฟล.ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาต่างชาติมฟล.ในประเด็นต่างๆ โดยแบบสอบถามของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติมฟล.ตอบแบบสอบถาม ผลสำรวจพบว่า นักศึกษามีเป้าหมายในการศึกษาที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และส่วนใหญ่เพิ่งเดินทางมาศึกษา จึงคิดว่าน่าจะยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ สาเหตุที่ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกศึกษาที่มฟล. เพราะมีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม อากาศดี และอาจารย์ดี รองลงมาเห็นว่ามีสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศตนเอง รองลงมารับทราบจากเพื่อนนักศึกษา และเว็บไซต์ นอกจากนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพที่ศึกษาเป็นไปตามความต้องการของตนเอง และจะใช้ประโยชน์ได้มากเมื่อกลับไปประเทศ รองลงมาเห็นว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำหรับข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับปรุงการคมนาคมภายใน ต้องการให้จัดกิจกรรมด้านนักศึกษาต่างชาติ และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และมิตรภาพ และคิดว่าน่าจะมีคนช่วยวางแผนที่ดีให้นักศึกษาต่างชาติด้านการเรียนและการพักผ่อน ทั้งนี้แบบสำรวจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทยในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค เพื่อนำผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการจัดทำกรอบนโยบายดำเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ และพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค.